
รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา) 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นางนิภา    โสภาสัมฤทธิ์  ประธานสภาวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร   กรรมการ 
๔. นายปรเมศวร์   พืชผักหวาน  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์  เลขานุการ 
๖. นายวันเฉลิม     สว่างไสว  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๗. นางฐาปนีย์    แทนวันดี  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
๑. ศาสตราจารย์ชาติชาย   ณ เชียงใหม ่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์คณพล  จันทน์หอม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ  ณ สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายไพโรจน์   ทองค าสุก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า  กรรมการ 
๖. นางสาวพิชญา     ด านิล   แทนคณบดีคณะศิลปศึกษา 

กรรมการ 
๗. นายจรัญ    หนองบัว  กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์   กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  เอมโอด   กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์  กรรมการ 
๑๑. นายจ าเริญ   แก้วเพ็งกรอ  กรรมการ 
๑๒. นายชูเกียรติ   สุทิน   กรรมการ 
๑๓. นายกิตติศักดิ ์   สินธุโคตร  กรรมการ 
๑๔. นางสาวปัญจพร   อะโนดาษ  กรรมการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
๑. ศาสตราจารย์ชมนาด    กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ข าคม  พรประสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ   เถาทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์   กุญแจทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน  กรรมการ 
 



ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
     ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๕ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 
  ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ  ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็น
กรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มติสภาวิชาการ   อนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 ข้อเท็จจริง 
 การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๖ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการ ให้น าข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน  มา
ใช้บังคับใช้โดยอนุโลม ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการมีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุม” และข้อ ๑๙ “กรรมการ      
มีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น            
สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด” 
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติสภาวิชาการ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่               
๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ จ านวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ข้อเท็จจริง 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ จ านวน ๑,๑๘๒ คน และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้    
ขอสรุปจ านวนนักศึกษาแรกเข้าและจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ตามหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
ปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดดังแนบ 

กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบงัคับที่เกี่ยวของ  
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓  



ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. ค่าเฉลี่ยสัดส่วนร้อยละของนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา มีการท าสถิติย้อนหลังด้วย

หรือไม่ว่าแต่ละแห่งมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งสถิติดังกล่าวเป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
อย่างหนึ่งของแต่ละวิทยาลัย ตามหลักแล้วเมื่อมีการรับนักศึกษาเข้ามาควรจะเรียนและจบตามจ านวนที่รับเข้า 
แต่อาจจะมีเพียงบางส่วนที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา แต่บางแห่งเมื่อเทียบจาก
สัดส่วนที่รับเข้าและไม่ส าเร็จการศึกษามีเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูง ผู้บริหารมีการเร่งรัดติดตามถึงสาเหตุดังกล่าว
บ้างหรือไม่ หากเป็นไปได้การประชุมครั้งหน้าขอให้น าสัดส่วนร้อยละของนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา
ย้อนหลัง ๒ – ๓ ปี น าเสนอให้สภาวิชาการทราบ เพ่ือพิจารณาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๒. แผนการรับของวิทยาลัยกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าบางหลักสูตรมีจ านวนต่างกัน
มาก ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของแผนการรับและจ านวนแรก เข้านั้น    
ควรเริ่มพิจารณาตั้งแต่ปีนี้ โดยการศึกษาข้อมูลตั้งแต่รับนักศึกษาเข้ามาปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร
จะท าให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากข้ึน จากนั้นพิจารณาว่าแผนในการที่จะด าเนินการควรปรับเปลี่ยนสิ่งใดบ้าง 
เช่น ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจ หรือต้องปรับจ านวนแผนการรับนักศึกษาหรือไม่อย่างไร 
ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยช่างศิลป แผนรับก าหนดไว้ที่ ๑๐ คน แต่รับเข้ามา ๒ คน ซึ่งงบประมาณที่เตรียมไว้
ส าหรับการจัดท าการเรียนการสอนตั้งไว้ที่ ๑๐ คน ท าให้สรรพก าลังต่างๆ ที่เตรียมไว้ส าหรับการสอนขาดไปอีก 
๘ คน หากสามารถคาดการณ์ได้ ก็จะท าให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องของการปรับกระบวนการในเรื่องของหลักสูตรที่ตอนนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ถ้าสถาบันยังสอน
แบบเดิมหลักสูตรเดิมอาจจะไม่เท่าทันกับสถานศึกษาอ่ืน อาจจะต้องมีการบูรณาการเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
น่าสนใจมากขึ้น 

๓. สถาบันควรจัดท าสถิติย้อนหลังในเรื่องของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและไม่ส าเร็จ
การศึกษา รวมถึงแผนการรับและจ านวนแรกเข้าที่รับได้จริงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน    
อย่างมาก ท าให้สถาบันทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสในการบริหารจัดการศึกษา และยังเป็นแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณทรัพยากรต่าง ๆ หรือการวางแผนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 มติสภาวิชาการ    รับทราบและมอบสถาบันด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติของนักศึกษา
ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาย้อนหลัง ๓ ปีของแต่ละวิทยาลัย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละจากนักศึกษาที่รับเข้า
ทั้งหมดให้กรรมการสภาวิชาการทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ การสรุปผลการด าเนินการพัฒนาและสรรหาผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อทดแทนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
  ข้อเท็จจริง   
  ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขยายเวลาอนุโลมให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ โดยสถาบันฯ ได้ติดตามผลการการด าเนินการพัฒนาและสรรหาผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่มี



คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือมาทดแทนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนั้น สถาบันจึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินการ
พัฒนาและสรรหาผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
จนถึงปัจจุบัน  
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  - พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๖) 
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘   
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ สรุปผลการด าเนินการพัฒนาและสรรหาผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือทดแทนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
 ๑. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สถาบันได้ด าเนินการ
ทดแทนไปแล้วควรมีการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์อีกครั้งว่าแต่ละท่านมีคุณวุฒิที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ เนื่องจากว่าจะส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หากตรวจสอบแล้ว
คุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรก็จะท าให้สถาบันประสบปัญหาได้ และควรน าเสนอข้อมูลทั้งหมดนี้
ให้กับสภาสถาบันทราบว่าภายในสองปีที่ผ่านมานี้ สถาบันมีความพยายามในการทดแทนต าแหน่งครูปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่สภาสถาบันอนุโลมไว้อย่างเต็มที่  
โดยอีก ๓ รายที่เหลือสถาบันก าลังเร่งรัดติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์อยู่ 
 มติสภาวิชาการ    รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การพิจารณาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลป
ดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) 
  ข้อเท็จจริง 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต   
ในภาคการศึกษาปลาย (ครั้งที่ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๖ ราย คือ 

  ๑) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบ ๑.๑ 
จ านวน ๑ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
  ๒) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบ ๒.๑ 
จ านวน ๑ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
  ๓) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบ 
๒.๑ จ านวน ๔ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
  โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๙ ข้อ ๕๒  
 



  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  -  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ประเด็นที่เสนอที่ประชุม  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) จ านวน ๖ ราย 
  ก่อนเริ่มระเบียบวาระที่ ๕.๑ ฝ่ายเลขาขออนุญาตเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พิจารณาวาระดังกล่าว คือ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง นายกิตติชัย  รัตนพันธ์  ออกจากที่ประชุม 
Zoom ก่อนและจะเชิญให้เข้าร่วมประชุมใหม่หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระท่ี ๕.๒ เรียบร้อยแล้ว 
  มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ รายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) จ านวน ๖ ราย 
 
 ๕.๒ การพิจารณาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕)  
  ข้อเท็จจริง 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต   
ในภาคการศึกษาปลาย (ครั้งที่ ๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๒ ราย คือ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จ านวน ๒ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๙ ข้อ ๕๒ 
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) จ านวน ๒ ราย 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
  ๑. เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นเอกสารชุดเดียวกัน 
อาจท าให้เกิดความสับสนเวลาอ่านควรแยกเอกสารระหว่างหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิตให้
ชัดเจนและสอดคล้องในแต่ละวาระ 
  มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ รายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) จ านวน ๒ ราย   
   
 
 
 
 
 



 ๕.๓ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒) ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  ข้อเท็จจริง 
  เนื่องด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๖๒) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  ๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๒) ได้แก่ 
   ๑.๑ นางสาวคีตารัก ร่มโพธิ์ ต าแหน่งครู เป็นนายอัครเดช แดนงูเหลือม ต าแหน่งอาจารย์ 
   ๑.๒ นายจักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น ต าแหน่งครู เป็นนางสาวจารุวรรณ ไร่ขาม ต าแหน่ง
อาจารย์ 
  ๒. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๒) ได้แก่ 
   ๒.๑  ผศ.นคร วงศ์ไชยรัตนกุล ต าแหน่ง อาจารย์ (ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน) เป็น   
นายสิทธิพงษ์ ยอดนนท์ ต าแหน่ง อาจารย์  
   ๒.๒ นายประสงค์ จันทพันธ์ ต าแหน่ง ครู เป็น นายดิเรก ทัศมาลัย ต าแหน่ง อาจารย์  
   ๒.๓ นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์ ต าแหน่ง ครู เป็น นายพิจักษณ์ ถาวรานุรักษ์ ต าแหน่ง อาจารย์  
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  - พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๒) ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๒) ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 
 ๕.๔ การพิจารณา - ร่าง - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการออกหลักฐาน
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
  ข้อเท็จจริง 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ด าเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้
การออกหลักฐานการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย นั้น สถาบันฯ จึงได้จัดท าระเบียบสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... ทั้งนี้ ร่ าง ระเบียบดังกล่าวได้ผ่าน



ความเห็นชอบจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ แล้ว  

กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ  
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ - ร่าง - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย

การออกหลักฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. คิวอาร์โค้ดท่ีสถาบันใส่ไว้ในหนังสือรับรองและทรานสคริปมีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี  ชี้แจงว่า บาร์โค้ดที่ระบุไว้

ในเอกสารทั้งสองฉบับมีไว้ส าหรับตรวจสอบว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ทางสถาบันออกให้จริงหรือเป็นเอกสาร
ที่ถูกปลอมแปลงขึ้น โดยการน าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนที่คิวอาร์โค้ดก็จะปรากฏหน้าเว็บไซด์สถาบันขึ้น   
โดยจะมีรายละเอียดบอกไว้ว่านักศึกษาท่านนั้นส าเร็จการศึกษาเมื่อใด ได้รับอนุมัติปริญญาเมื่อใด ได้เกรดเฉลี่ย
เท่าใด ซึ่งข้อมูลจะตรงกับในหนังสือรับรองและทรานสคริปของนักศึกษา รวมถึงมีรูปภาพของนักศึกษาที่สวม
ชุดครุยด้วย 

๒. ใบปริญญาบัตรบางสถานศึกษาจะมีการน าคิวอาร์โค้ดใส่ไว้ที่ด้านหลังของปริญญา
บัตรด้วย เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้เช่นกัน บางครั้งผู้ที่น าวุฒิไปใช้อาจใช้เพียงแค่  
ใบปริญญาบัตร ถ้าสถาบันมีการระบุคิวอาร์โค้ดไว้หลังใบปริญญาบัตรเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้จะเป็นผลดี
กับสถาบัน เพราะหากมีผู้ต้องการตรวจสอบก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยโดยที่ไม่ต้องท าหนังสือมาถึง
สถาบันขอให้ตรวจสอบใบปริญญาบัตรดังกล่าว 

มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ - ร่าง - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการออก
หลักฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมคิวอาร์โค้ดหลังใบปริญญาบัตร 
  
 ๕.๕ การพิจารณา - ร่าง - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
  ข้อเท็จจริง 
  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา 
โดยใช้ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่  
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของประกาศดังกล่าว  
  ดังนั้น โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าร่าง ข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้     
ได้ผ่านการประชุมจากคณะอนุกรรมการกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 



มีมติ รับรองรายงานการประชุม วาระ ๔.๑ ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับที่ ..) และให้ด าเนินการน าเข้าสภาวิชาการเพ่ือด าเนินการต่อไป     
   
 กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 

 ๑. ข้อบังคับฉบับนี้น ามาจากประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้งหมด
โดยที่ไม่ได้มีการปรับเพ่ิมหรือลดข้อความใช่หรือไม่ เนื่องจากว่าบางแห่งมีการเพ่ิมเติมข้อความบางอย่างลงไป
จึงเกรงว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุผลในการเพ่ิมข้อความดังกล่าวสมควรหรือไม่มากน้อยเพียงใด แต่หากสถาบันไม่ได้
มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ก็เป็นเรื่องท่ีดีและเหมาะสมแล้ว จากที่ได้มีการสรุปความแตกต่างระหว่างข้อบังคับ
เดิมกับข้อบังคับใหม่มา ๗ – ๘ ข้อนั้น ควรจัดท าเป็นเอกสารสรุปเปรียบเทียบและมีการแจ้งเวียนให้กับอาจารย์
ผู้สอนรับทราบด้วย เนื่องจากว่าอาจารย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในสภาวิชาการก็จะไม่ทราบถึงความแตกต่าง
ของเอกสารดังกล่าว และการน าเสนอสภาสถาบันควรจัดท าเอกสารเปรียบเทียบให้กรรมการสภาสถาบันทราบ
ด้วย 
 ๒. เรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักสูตรแต่มีการใช้อ านาจของอธิการบดีเข้ามามีส่วนร่วม
มากมาย เช่น การแต่งตั้งกรรมการบริหาร การแต่งตั้งกรรมการสอบ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการสอบประมวล
ความรู้ ซึ่งอาจจะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้อธิการบดีเยอะเกินไป โดยหลักการแล้วอ านาจในการแต่งตั้งต่างๆ 
ของหลักสูตรควรจะเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท่านอธิการบดีควรดูแลในเรื่องของเชิงนโยบายนั้น แต่ตอนนี้  
ยังไม่มีบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันใช้โครงการบัณฑิตศึกษาในการก ากับดูแล ซึ่งบทเฉพาะกาลระบุไว้แล้วว่า        
ในระหว่างที่ยังไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย อธิการจะมอบหมายใครแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไปก่อนก็ได้ ดังนั้น     
ในข้อบังคับนี้อะไรที่ระบุว่าเป็นอธิการแต่งตั้งควรเปลี่ยนเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้ถูกต้องในเชิง
หลักการ และบทเฉพาะการก็ระบุไว้อยู่แล้วว่าในระหว่างที่ไม่มีบัณฑิตวิทยาลัยให้โครงการบัณฑิตด าเนินการไป
ก่อน ฉะนั้นใครมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการบัณฑิตก็ลงนามแต่งตั้งต่างๆ แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไป 
 ๓. เรื่องของการวัดและประเมินผลการศึกษา I หมายถึงยังส่งงานไม่ครบ ถ้าเกิน ๑๕ วัน
แล้วปรับเป็น F เลยหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น สั่งงานไป ๕ ชิ้นงาน นักศึกษาท าส่งมาแล้ว ๔ ชิ้นได้คะแนนดีมาก 
แต่ชิ้นที่ ๕ นักศึกษาท าไม่ได้ท าไม่เป็นส่งไปกี่ครั้งก็ไม่ผ่านจึงตัดสินใจไม่ส่งแล้ว เกรดที่นักศึกษาจะได้คือ I     
ใช่หรือไม ่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ในทางกฎหมาย    
ก็จะเป็นไปตามที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวมา แต่ในทางปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วย 



 ๔. ปัญหาคืออาจารย์ผู้สอนบางท่านก็จะให้นักศึกษาตกไปเลย ซึ่งคะแนนที่นักศึกษาท า
มาก่อนหน้านี้ก็จะหายไปอาจจะไม่เป็นธรรมส าหรับนักศึกษา จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้านักศึกษาได้ I เมื่อครบ ๑๕ 
วันตามที่ก าหนดในข้อบังคับแล้วให้น าคะแนนทั้งหมดของนักศึกษารวมเป็นประมวลผลคะแนน ตัวอย่างเช่น 
งาน ๕ ชิ้น ชิ้นละ ๒๐ คะแนน นักศึกษาเก็บไปแล้ว ๔ ชิ้น ได้ ๗๐ คะแนน แต่ชิ้นที่ ๕ ไม่ได้ส่ง ดังนั้นเมื่อน า
คะแนนมาประมวลผลแล้ว นักศึกษาควรได้เกรด B มากกว่า F ใช่หรือไม่ สถาบันควรน ากลับไปปรึกษากับ   
ฝ่ายนิติการว่าจะท าอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด หรือแม้แต่กระทั่งการสอบหากนักศึกษาขาดสอบ     
ปรับเป็น F เลยหรือไม ่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ในกรณีของ
บัณฑิตศึกษาส่วนมากอาจารย์ผู้สอนจะช่วยนักศึกษาอยู่แล้ว เนื่องจากว่านักศึกษาส่วนมากจะเป็นผู้มีงานท า
เรื่องของการสอบอาจจะให้ท าที่บ้านได้ขึ้นอยู่กับการตกลงของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่
อาจารย์จะปรับเป็น F นอกจากว่านักศึกษาจะไม่มาเรียน ขาดเรียนบ่อย งานไม่ส่ง ตามไม่ได้จริงๆ อาจารย์จึง
จะปรับเป็น F 
 ๕. ในเชิงของหลักการถ้านักศึกษาไม่มาสอบตามข้อบังคับนี้ให้ปรับเป็น F เลยใช่หรือไม่ 
ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเข้ากรณีเดียวกันกับการส่งงาน ฉะนั้นควรกลับไปพิจารณาอีกครั้งว่าหากนักศึกษาเข้าเรียน 
มีคะแนนสะสมมาแล้วขาดสอบเพียงหนึ่งครั้ง สามารถน าคะแนนเดิมมาประมวลผลเป็นเกรดให้นักศึกษา       
ได้หรือไม่ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักศึกษา 
 ๖. เนื่องจากว่าตอนนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงมาก อะไรที่เปลี่ยนบ่อยๆ แล้วไม่กระทบกับ
สิทธิ์ไม่กระทบกับเรื่องการบังคับสามารถท าให้เป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบแยกออกมาได้หรือไม่ เช่น 
คุณสมบัติของอาจารย์ซึ่งในข้อบังคับระบุว่าให้เป็นไปตามระเบียบ เมื่อเป็นไปตามระเบียบแล้วกฎกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบุว่าอย่างไร อธิการบดีก็ออกกฎระเบียบตามนั้น    
ออกขัดไม่ได้จะช่วยให้เป็นการยืดหยุ่นได้หรือไม่ หากท าแบบนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันสถาบันสามารถ
ใช้อ านาจของท่านอธิการบดีโดยไม่ต้องผ่านสภาอะไรทั้งสิ้น เป็นการใช้อ านาจผ่านระเบียบฉบับนี้เพ่ือให้เกิด
การด าเนินการได้โดยไม่ติดขัดกับตัวระเบียบที่เขียนไว้ อีกหนึ่งตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
จะต้องส่งโรงพิมพ์ตามที่ระบุ ซึ่งเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นจึงควรระบุเอาไว้ว่าในกรณีที่
นักศึกษาจะจบจะต้องมีการปฏิบัติอะไรต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยกฎกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบุว่าอย่างไรก็ให้ใส่ไปตามนั้นจะท าให้การบริหารจัดการสะดวกข้ึน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี สอบถามว่า ตามที่ท่าน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในส่วนของคุณสมบัติของอาจารย์และคุณสมบัติของการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาซึ่งระเบียบส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเด็นหลักจะอยู่ที่
เกณฑ์ของคุณสมบัติทั้งสองคือโครงการบัณฑิตจะต้องยกคุณสมบัติทั้งสองแยกออกมาเป็นระเบียบถูกต้อง
หรือไม ่
 ๗. ในการเสนอข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงแค่การเสนอเพ่ือเป็นทางเลือกให้พิจารณาว่า
สามารถท าได้หรือไม่ มิใช่ว่าจะบังคับให้ต้องท าขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายนิติกรของสถาบันจะเข้าใจในประเด็นดังกล่าว
และคิดว่ามีความยืดหยุ่นดีพอหรือไม่ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ของท่านอธิการบดี ประเด็นที่เสนอเพียงเพ่ือจะ
ให้เกิดการคล่องตัวในการท างาน แต่หากฝ่ายบริหารของสถาบันหรือนิติกรของสถาบันไม่ค่อยมีความถนัด    
ในเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ต้องแก้ไขอะไรเพ่ือจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น 
 มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 



 
 ๕.๖ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  
  ข้อเท็จจริง 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ด าเนินการปรับปรุงมีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการบัณฑิตศึกษา ได้น าเสนอ (ร่าง) ระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
ดังกล่าว เข้าคณะท างาน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพ่ือตรวจสอบระเบียบดังกล่าว และปรับแก้ไข
เรียบร้อย ขอน าเสนอ (ร่าง) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบระเบียบดังกล่าว ปรับแก้ไขเรียบร้อย และน าเข้าสภา
วิชาการเพ่ือด าเนินการต่อไป  
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
 ๑. ร่างระเบียบฯ ข้อที่ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาต่างชาติ          
ในระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะเหมาจ่ายโดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคนั้น ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ                  
จะแบ่งจ่ายเป็นแบบรายปีไม่ใช่รายภาคซึ่งจะแตกต่างจากนักศึกษาของไทยที่แบ่งจ่ายเป็นรายภาค 
 ๒. ร่างระเบียบฯ นี้หมายความว่า ต่อไปนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนสถาบันจะเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกหลักสูตรใช่หรือไม่ และส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะมาเรี ยน  
ในระดับปริญญาตรี สถาบันมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธาน ชี้แจงว่า ในส่วนของระดับ
ปริญญาตรีสถาบันได้มีการออกระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาต่างชาติไปแล้วเช่นกัน 
 ๓. นักศึกษาต่างชาติที่ เข้ามาเรียนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ค่าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่เพราะถือว่ารวมอยู่ในเหมาจ่าย หากเกิดกรณีบัตรประจ าตัว
นักศึกษาหายบัตรใบต่อไปที่สถาบันออกให้ใหม่ต้องเสียเงินหรือไม่ นอกจากบัตรประจ าตัวนักศึกษาแล้วยังมี  
ค่าหนังสือรบัรองคุณวุฒิ ค่าใบระเบียนแสดงผลการเรียน ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ค่าธรรมเนียม
การสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งสถาบันระบุไว้ให้เป็นการเหมาจ่ายในครั้งแรก แต่ครั้งอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ไม่มี
ก าหนดไว้ ดังนั้นควรระบุเพ่ิมเข้าไปอีกหนึ่งข้อว่า กรณีอ่ืนๆนอกเหนือจากที่เขียนไว้ในระเบียบฉบับนี้ให้กลับไป
ใช้ตามระเบียบเดิมที่มีอยู่ ในส่วนของค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาไม่ได้รวมอยู่ในเหมาจ่ายใช่หรือไม่ คือถ้านักศึกษา
ต่างชาติจะเข้ามาศึกษาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะต้องเสียค่าสมัคร ๒,๐๐๐ บาท เพราะสถาบันจะต้อง
บริหารจัดการในการรับนักศึกษาเข้ามาเรียน หลังจากรับมาแล้วนักศึกษาต้องเสียค่าขึ้นทะเบียนอีก ๖,๐๐๐ 
บาท และนอกจากนั้นก็ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายอีกตลอดหลักสูตร ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาทซึ่งถือเป็น



จ านวนที่สูงแล้ว เพราะเหตุใดค่าขึ้นทะเบียนจึงไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย   ซึ่งหากมองในมุมมองของ
นักศึกษาเมื่อต้องจ่ายเงินจ านวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่ควรจะมีการมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทางโครงการบัณฑิตได้ด าเนินการตามระเบียบของระดับปริญญาตรีที่เก็บในลักษณะ
เหมาจ่ายซึ่งจะแยกค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาออกจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
 ๔. ถ้าสถาบันมีการตั้งค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายไว้นั่นหมายถึงต้องมีการรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ทั้งหมดแล้วอยู่ในยอด ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนักศึกษาต่างชาติจะค านวณเลยว่าในแต่ละปีนักศึกษาจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ โดยสถาบันมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้นักศึกษาทราบว่าค่าธรรมเนียมปีที่หนึ่งมีค่าอะไร
รวมอยู่บ้าง ปีที่สอง ปีที่สาม ปีที่สี่มีค่าอะไรบ้าง ระเบียบที่สถาบันจัดท าขึ้นต้องมีรายละเอียดที่รัดกุมโดยเฉพาะ
ส า ห รั บนั ก ศึ กษ าต่ า ง ช าติ ต้ อ ง มี ค ว าม ร ะมั ด ร ะ วั ง เ ป็ น อย่ า ง ม าก  เ พ ร า ะนั กศึ กษ าต่ า ง ช า ติ                                      
จะไม่เหมือนกับนักศึกษาไทยที่สามารถพูดคุยท าความเข้าใจกันได้ นักศึกษาต่างชาติจะคิดว่าจ่ายค่าธรรมเนียม
ในราคาที่สูงแล้วดังนั้นทุกอย่างที่ได้รับจะต้องคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป นอกจากว่าจะเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนอกเหนือจากที่นักศึกษาได้เรียนจึงจะยอมจ่ายเพ่ิม ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาต่างชาติของจีน                         
ทางสถานทูตจีนจะก าหนดมาเลยว่านักศึกษาต่างชาติจะต้องมีศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้ามาศึกษา
อย่างน้อย ๑ อย่าง เพราะทางสถานทูตถือว่าเมื่อนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนแล้วต้องมีสัมพันธ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย ซึ่งสถาบันจะเรียกเก็บเพ่ิมเติมหรือไม่หรือจะน าไปรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
 มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ ร่าง ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ จากนั้นจึงน าเรื่องเข้าอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาต่อไป 
 
 ๕.๗ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร พ.ศ. .... 
  ข้อเท็จจริง 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๑๗ (๑๐) และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการบัณฑิตศึกษา 
ได้น าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร พ.ศ. .... ทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมจากคณะอนุกรรมการกฎหมาย      
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติ รับรองรายงานการประชุม วาระ ๕.๑ 
ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และให้ด าเนินการน าเข้าสภาวิชาการเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
  - พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร พ.ศ. .... 
 



 
 
 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
  ๑. วัตถุประสงค์ของร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้คืออะไร ประเด็นแรกคือเพ่ือยืนยันรับรอง    
ในสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วว่าชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่ ประเด็นที่สองคือถ้าจะท าต่อไปก็ให้ใช้กฎเกณฑ์เดิม   
ไปก่อนเพราะสถาบันยังไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบประกาศใช่หรือไม่ ตอนนี้ประกาศนียบัตรต่างๆ ของบัณฑิต 
สถาบันใช้กฎระเบียบอะไรในการออกหลักฐานดังกล่าวอยู่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ในการออกเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของระดับบัณฑิตศึกษาใช้ตามข้อบังคับการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของประกาศนียบัตรบัณฑิตที่ทางโครงการบัณฑิตศึกษาได้จัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะใช้ข้อบังคับนี้ในการรับรองเอกสารต่างๆ ที่ผ่านมาแล้ว 
  ๒. ปัจจุบันมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่สถาบันใช้บังคับกับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือไม่
อย่างไร ถ้าไม่มีอาจจะต้องเขียนข้อความเพ่ิมเติมลงในข้อบังคับ เนื่องจากว่าข้อที่ ๖ บอกว่าบรรดาระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่งต่างๆ ให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง ฉะนั้นที่สถาบันให้เกรดแก่
นักศึกษาไป ที่จัดการเรียนการสอน ที่ท าการสอบไปต้องปรึกษากับฝ่ายนิติการว่าสามารถระบุอย่างไรได้บ้าง 
เช่น ให้น าข้อบังคับบัณฑิตศึกษามาใช้โดยอนุโลมเกี่ยวกับเรื่องการวัดผลประเมินผลหรืออะไรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
หากไม่มีการระบุข้อความดังกล่าวก็จะเสมือนว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ยืนยันว่าสิ่งต่างๆ ที่ได้ ปฏิบัติ
มาแล้วก่อนมีข้อบังคับฉบับนี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายตามข้อบังคับฉบับนี้เท่านั้น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ในส่วนของการวัด
และประเมินผลที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจะมีข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในข้อบังคับฉบับนั้นจะกล่าวถึงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูไว้ด้วย ทั้งเรื่องของคุณสมบัติของอาจารย์ การให้เกรดและจ านวนหน่วยกิตจะมีอยู่
ในข้อบังคับดังกล่าวอยู่แล้ว วัตถุประสงค์ที่จัดท าร่างข้อบังคับฉบับนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีสถาบันออก
ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป 
  ๓. ร่างข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระเบียบวาระที่ ๕.๕        
มีการกล่าวถึงเรื่องของประกาศนียบัตรหรือไม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ร่างข้อบังคับฯ 
ฉบับนี้มีการกล่าวถึงประกาศนียบัตรไว้แล้วทั้งสี่ระดับ คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งข้อที่ ๔ ของร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประกาศนียบัตรฯ ฉบับนี้ 
ได้น าข้อความจากวงเล็บ ๑ – ๔ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาระบุไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ 
  ๔. ข้อบังคับฉบับนี้จะต้องปรับข้อความบางส่วนเพ่ือให้ครบถ้วนถูกต้อง สถาบันต้อง
ปรึกษากับฝ่ายนิติการและชี้แจงให้ทราบว่ามีกฎระเบียบที่กล่าวถึงเรื่องของการวัดและประเมินผลหรือ       
เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อบังคับบัณฑิตศึกษาแล้ว แต่ท าไมเมื่อมีข้อบังคับต่างๆ นั้นแล้ว         
จึงยังจะต้องน าข้อบังคับนี้แยกออกมา เหตุใดจึงรวมอยู่ด้วยกันกับข้อบังคับของบัณฑิตศึกษาไม่ได้ ถ้าข้อ ๔ 
ของข้อบังคับฉบับนี้สามารถน าไปรวมกับข้อบังคับของบัณฑิตศึกษาในระเบียบวาระที่ ๕.๕ ได้จะดีกว่าหรือไม่ 



ซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องเขียนแยกออกมา ส่วนประเด็นที่ต้องการให้รับรองยืนยันเอกสารต่างๆ ของสถาบันที่ได้
ออกไปแล้วก็ให้น าข้อ ๖ ของข้อบังคับฉบับนี้ไปใส่ไว้เป็นบทเฉพาะกาลของข้อบังคับที่สถาบันจะออกแทน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธาน ชี้แจงว่า เดิมสถาบันจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตวิชาชีพครูและมีข้อบังคับใช้กับหลักสูตรดังกล่าวอยู่แล้ว และสถาบันก็จัดการเรียน
การสอนทุกอย่างตามข้อบังคับของหลักสูตร แต่ที่จัดท าข้อบังคับนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ได้มีข้อทักท้วงมาว่า สถาบันไม่มีข้อบังคับ ว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดท าร่าง
ข้อบังคับฉบับนี้ขึ้นและน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ ร่ าง  ข้อบั งคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่ าด้วย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ก าหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.                
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา) 
    มติสภาวิชาการ    รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น. 
 

นางฐาปนีย์  แทนวันดี   ผู้บันทึก 
นายวันเฉลิม  สว่างไสว   ผู้บันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ ผู้ตรวจ 


